

Đồng Tâm, ngày 12 tháng 9 năm 2024

BÁO CÁO THAM LUẬN

Ban KT-XH HĐND xã Đồng Tâm xin trao đổi một số Kinh nghiệm và giải pháp giám sát việc xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm, tổng quyết toán ngân sách nhà nước và việc xây dựng đường bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù

*Kính thưa: - Chủ tọa hội nghị
- Thưa toàn thể quý vị đại biểu tham dự hội nghị*

Được sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. Ban KT-XH Hội đồng nhân dân xã Đồng Tâm xin trao đổi một số kinh nghiệm và giải pháp giám sát việc xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm, tổng quyết toán ngân sách nhà nước và việc xây dựng đường bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù như sau:

Ban KT-XH HĐND xã thường xuyên giám sát đối với UBND xã trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung chủ yếu vào công tác giám sát dự toán thu – chi ngân sách hàng năm; công tác thanh quyết toán ngân sách xã và việc triển khai xây dựng các tuyến đường BTXM theo cơ chế đặc thù trên địa bàn xã. Ban KT-XH HĐND xã xem đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm bảo đảm việc thực hiện Nghị quyết của HĐND xã được thực thi đầy đủ, đúng quy định; công khai minh bạch, đảm bảo hiệu quả.

Mục đích của giám sát là nhằm bảo đảm việc thi hành các văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND xã được nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả; giám sát để khẳng định những kết quả đạt được, đồng thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, từ đó kiến nghị, đề xuất các biện pháp, giải pháp thực hiện được tốt hơn.

*** Đối với công tác giám sát xây dựng dự toán thu, chi ngân sách và thanh quyết toán ngân sách hàng năm cần tập trung vào những nội dung cơ bản sau:**

Thứ nhất: căn cứ vào những quy định của pháp luật về luật ngân sách hiện hành, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị, thẩm quyền phân cấp quản lý ngân sách các cấp và những hướng dẫn của cấp trên về thu – chi ngân sách hàng năm.

Thứ hai: căn cứ vào quyết định giao chỉ tiêu thu – chi ngân sách hàng năm của UBND huyện và nghị quyết giao chỉ tiêu thu – chi ngân sách hàng năm của HĐND xã. Kế hoạch thực hiện thu – chi ngân sách của UBND xã hàng năm.

Thứ ba: xem xét báo cáo kết quả thực hiện của UBND xã về thực hiện dự toán thu – chi ngân sách hàng năm, những văn bản ban hành của UBND xã về nhiệm vụ thu- chi ngân sách xã hàng năm. Khảo sát những cơ quan, đơn vị được giao dự toán thu – chi ngân sách để làm cơ sở đối chiếu kết quả thực hiện.

Từ thực tế công tác giám sát của Ban KT-XH HĐND xã, để có được kết quả giám sát đạt được mục đích yêu cầu đề ra, đoàn giám sát cần phải xây dựng kế hoạch và đề cương sát với những nội dung cần giám sát. Khi tiến hành giám sát cần tập trung thảo luận những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, trước khi đoàn giám sát có ý kiến kết luận sơ bộ, phải yêu cầu đơn vị chịu sự giám sát phát biểu giải trình và đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian tới.

Những tồn tại hạn chế thường xảy ra trong công tác thực hiện dự toán thu – chi ngân sách của UBND xã đó là: kết quả thực hiện phần thu ngân sách còn chậm so với kế hoạch, việc làm thủ tục thanh quyết toán chứng từ kinh phí hoạt động còn chậm không kịp thời. Một số công trình do xã làm chủ đầu tư khi ký nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng công tác thanh quyết toán và tất toán công trình còn chậm kéo dài, không đảm bảo thời gian quy định. Công tác lưu trữ hồ sơ sổ sách của bộ phận thủ quỹ và kế toán chưa khoa học.

Ban KT-XH HĐND xã cần thống nhất kết luận với Thường trực HĐND xã trước khi kết luận và ban hành thông báo kết quả giám sát đến cơ quan chịu sự giám sát về những mặt làm được, chưa làm được để làm cơ sở khắc phục, đồng thời yêu cầu đơn vị chịu sự giám sát báo cáo kết quả khắc phục về Ban KT-XH HĐND để lưu hồ sơ theo quy định.

*** Đối với công tác giám sát xây dựng các tuyến đường BTXM theo cơ chế đặc thù**

Trong thời gian qua trên địa bàn xã triển khai làm nhiều tuyến đường BTXM theo cơ chế đặc thù. Đây là công trình có tính đặc thù riêng so với các công trình khác do nhà nước đầu tư, ngoài nguồn vốn của nhà nước, công trình này có sự tham gia đóng góp vốn đối ứng của nhân dân trực tiếp thụ hưởng. Do vậy quá trình triển khai cũng có phần khác về thủ tục và công tác thanh quyết toán. Để tiến hành giám sát việc triển khai làm đường BTXM do xã làm chủ đầu tư, đoàn giám sát cần tập trung vào một số nội dung cơ bản sau:

Giải pháp để nâng cao hiệu quả chất lượng các tuyến đường BTXM triển khai trên địa bàn do xã làm chủ đầu tư: Nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, phát huy vai trò của nhân dân “ người dân vừa là chủ thể vừa là trung tâm” trong quá trình thực hiện và hưởng lợi từ các công trình này. Thực hiện nghiêm luật dân chủ cơ sở đối với các dự án, công trình có sức dân đóng góp.

Để thực hiện tốt chức năng giám sát Ban KT-XH HĐND xã đưa ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là: Nâng cao vai trò, trách nhiệm, kiến thức và năng lực tham gia giám sát cho đại biểu HĐND xã, nhất là các đại biểu là thành viên các Ban của HĐND xã và trong các đoàn giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND xã để

đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo nghị quyết HĐND, nghị quyết của Đảng ủy đề ra. Kịp thời báo cáo BTV Đảng ủy về những tồn tại hạn chế kéo dài, chậm khắc phục để có hướng chỉ đạo.

Hai là: Chọn nội dung cần thiết để giám sát, khi xây dựng kế hoạch, đề cương báo cáo phải bám sát vào các văn bản luật liên quan đến lĩnh vực ngân sách và tình hình thực tế ở địa phương; đề cương phải sát với yêu cầu giám sát, đề cương càng chi tiết thì càng thuận lợi cho cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát xây dựng báo cáo đồng thời cũng giúp cho Đoàn giám sát có những căn cứ để trao đổi, làm rõ và thuận lợi cho công tác tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả giám sát. Yêu cầu cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát gửi báo cáo đến Thường trực HĐND đúng thời gian để đoàn giám sát có thời gian nghiên cứu. Tiến hành khảo sát nắm chắc một số vấn đề có liên quan đến nội dung giám sát để làm căn cứ đối chiếu, kết luận, kiến nghị.

Ba là: Kết luận của các đoàn giám sát phải đảm bảo tính khách quan, chính xác, trung thực, nêu rõ được những ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong công tác thực hiện nhiệm vụ của đối tượng chịu sự giám sát, đồng thời đưa ra được những kiến nghị cần thiết yêu cầu UBND tổ chức thực hiện.

Bốn là: Ban KT-XH HĐND xã theo dõi các nội dung đã kết luận, các kiến nghị sau giám sát; thường xuyên rà soát việc thực hiện các kiến nghị đó của các cơ quan chịu trách nhiệm thi hành. Những kiến nghị chưa được thực hiện, Ban KT-XH HĐND nên có văn bản nhắc nhở hoặc tổ chức tái giám sát, phải theo đuổi đến cùng các kiến nghị, kết luận giám sát của mình.

Trên đây là tham luận của Ban KT-XH HĐND xã Đồng Tâm. Chúng tôi mong muốn được trao đổi, tiếp thu kinh nghiệm của quý vị đại biểu để phục vụ cho hoạt động của Ban KT-XH HĐND xã được tốt hơn. Cuối cùng xin chúc quý vị đại biểu sức khỏe và hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn !